

ริม ประกาศจัดงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2012 ในกรุงเทพฯ

ริม ประกาศจัดงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2012 ในกรุงเทพฯ

นักพัฒนาและนักออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือไม่ควรพลาดโอกาสทดลองสุดยอดเครื่องมือช่วยเพื่อการพัฒนาบนแพลตฟอร์มแบล็คเบอร์รี่ 10 ใหม่ล่าสุด



ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2012 ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ได้แล้ววันนี้ งานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประเทศไทย โดยเหล่านักพัฒนาจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากริม สัมผัสประสบการณ์ผ่านการอบรมโดยตรง เข้าร่วมแล็บทดลอง และร่วมกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อมูลแบบเจาะลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานบนแพลตฟอร์มแบล็คเบอร์รี่ 10 ใหม่ล่าสุด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมดังกล่าว ไปที่ <http://www.blackberryjamconference.com/asia>

ก่อนหน้านี้ ฮอร์สเทน ไฮเนส ประธานบริหาร บริษัทรีเสิร์ช อิน โฆษน์ ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ และพันธสัญญาของแบล็คเบอร์รี่ 10 ภายในงานแบล็คเบอร์รี่ แจม อเมริกา ที่จัดขึ้น

ณ เมืองซานโฮเซ ทั้งนี้ เหล่านักพัฒนา และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหลาย ที่ต้องการทำความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน และคอนเทนต์สำหรับแบล็คเบอร์รี่ 10 รวมทั้งต้องการ เตรียมพร้อมแอปพลิเคชันเพื่อต้อนรับการเปิดตัวแบล็คเบอร์รี่ 10 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 จึงไม่ควรพลาดงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2012

ความน่าสนใจที่เตรียมไว้สำหรับนักพัฒนา

นักพัฒนา นักออกแบบ พันธมิตรกลุ่มองค์กรธุรกิจ และผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มาร่วมงานจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์โดยตรง ในการทดลองใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มแบล็คเบอร์รี่ 10 โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากรีเสิร์ช อิน โฆษน์ และสมาชิกจากชุมชนนักพัฒนามากมาย นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย ประกอบด้วย:

- เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของแพลตฟอร์มแบล็คเบอรี่ – การผสมรวมเข้ากับระบบปฏิบัติการ (OS) อย่างเต็มที่ การเชื่อมต่อผ่านช่องทาง API รูปแบบโซเชี่ยล และการผสมรวมเข้ากับแอปพลิเคชันภายนอก เพื่อให้การเชื่อมต่อกันระหว่างแอปพลิเคชันเกิดความลื่นไหลไร้ช่องโหว่
- โอกาสร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม และค้นหากระบวนการเชื่อมต่อหรือแปลงโปรแกรมโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษา ซึ่งถือว่าเป็นคุณประโยชน์หลักของแพลตฟอร์มรูปแบบเปิดอย่างแบล็คเบอรี่ 10
- โอกาสพิเศษในการทดลองเครื่องมือช่วยเพื่อการพัฒนาบนแบล็คเบอรี่ 10 ใหม่ล่าสุด และศักยภาพของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ แพลตฟอร์มแบล็คเบอรี่ 10 มาในรูปแบบมาตรฐานโอเพ่นซอร์ส และนำเสนอพีเจอาร์มากมายที่สามารถผสมรวมเข้ากับแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมกรรมกรมีส่วนร่วมและการมุดใจผู้ใช้งาน กระตุ้นความสนใจ และความสามารถในการแชร์แอปพลิเคชัน รวมทั้งประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน
- พบกับช่องทาง API และ พีเจอาร์ใหม่ล่าสุดจำนวนมาก ผ่านกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย

แล็บทดลองด้วยตนเอง และผ่านการพูดคุยแบบใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย ไป

ที่ <https://bbjam.blackberryconferences.net/asia2012/scheduler/newCatalog.do>

ความพิเศษสุดอีกอย่าง คือ จะมีการมอบเครื่อง BlackBerry® 10 Dev Alpha devices ให้แก่นักพัฒนาที่เข้าร่วมงานแบล็คเบอรี่ แจม เอเชีย ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณา* โดยเครื่องแบล็คเบอรี่ 10 เดฟ อัลฟา ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาโดยเฉพาะ สำหรับทดลองใช้งานแอปพลิเคชันบนแบล็คเบอรี่ 10 ในขณะที่พัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแบล็คเบอรี่ 10:

<http://us.blackberry.com/campaigns/blackberry-10-jam-americas.html>

- ข้อมูลเจาะลึกจากบล็อกสำหรับนักพัฒนาแบล็คเบอรี่: <http://devblog.blackberry.com>
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน:

Asia

หมายเหตุ:

*นักพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ในที่นี้ คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยริม ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลลงทะเบียนของผู้สมัคร ทั้งนี้ ทางริมขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่นักพัฒนาท่านใดเคยได้รับเครื่องแบล็คเบอร์รี่ 10 เดฟ อัลฟา ไม่ว่าจะจากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาหรือจากริมโดยตรง จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในครั้งนี้ได้ เนื่องจากเครื่องมีจำนวนจำกัด